



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564

เรื่อง	สื่อ
1. หนุนเกษตรกรขอรับรองมาตรฐานGAPเกลือทะเลไทยยกระดับการผลิตให้ได้...	แนวหน้า
2. ปลัดเกษตรฯสั่งเข้มมาตรการสกัดโควิด	แนวหน้า
3. หนุนใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต	เดลินิวส์
4. พายุฤดูร้อนส่งผลกระทบต่อผลไม้ปรับตัวสูง	เดลินิวส์
5. 'บิ๊กป้อม'สั่ง'พปชร.'ตั้งศูนย์ประสานงานโควิด	สยามรัฐ
6. ลาวสั่งปลดล็อกนำเข้าซีฟู้ดไทย	ไทยรัฐ (กรอบாய)
7. ผุดพิมพ์เขียวฮาลาลไทยฉบับแรก	มติชน (กรอบாய)
8. สตง.ท้วงยุติ8โครงการ ขอไป1.3หมื่นล้านทำไม่สำเร็จตามแผน	ไทยรัฐ (กรอบாய)
9. กลุ่มแปลงใหญ่อ้อยชัยภูมิ หนุนสมาชิกใช้เทคโนโลยี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. 'ตู้ปิ่นสุข' กลับมาอีกครั้ง! แจก 5เมล็ดพันธุ์พืชให้ประชาชนปลูกกินอยู่บ้าน...	posttoday.com

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 26 เมษายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14607

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 38.68

Ad Value: 34,812

PRValue (x3): 104,436

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: หนุนเกษตรกรขอรับรองมาตรฐานGAPเกลือทะเลไทยยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐาน-ปลอดภัย

อาชีพนาเกลือและผลผลิตเกลือ
พร้อมสำหรับการขอรับรองมาตรฐาน
ที่สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย
หรือศึกษาคู่มือการปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล
(มกษ.9055-2562) ที่ [http://e-
book.acfs.go.th/Book_view/212](http://e-book.acfs.go.th/Book_view/212)
โดยสามารถยื่นขอและตรวจสอบ
รับรองมาตรฐานได้ที่สำนักงานเกษตร
จังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอ
ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้

ปลัดเกษตรฯสั่งเข้มมาตรการสกัดโควิด

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุด ว่า จากกรณีที่มีพนักงานของร้านกาแฟวอลซัน สาขากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูทางออกด้านถนนวิสุทธิกษัตริย์ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย จากการตรวจสอบพนักงานรายดังกล่าว พบว่าเข้ามาทำงานเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2564 หลังวันหยุดสงกรานต์ และในวันที่ 17-18 เม.ย. 2564 (เสาร์-อาทิตย์) ร้านปิดทำการตามปกติ โดยในวันเสาร์ที่ 17 เม.ย. 2564 พนักงานเริ่มแสดงอาการจึงเข้าไปรับการตรวจร่างกาย และทราบผลวันอาทิตย์ที่ 18 เม.ย. 2564 ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากนั้นทางร้านได้ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 19 เม.ย. 2564 ทันที พร้อมจัดพนักงานเข้าเชื้อ และให้พนักงานในร้านกาแฟวอลซันทุกคนไปตรวจร่างกาย ผลการตรวจยืนยันว่า พนักงานทั้งหมดไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม อย่างไรก็ตาม ทางร้านได้มีคำสั่งให้พนักงานทุกคนกักตัว 14 วัน และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงได้สั่งการให้ร้านกาแฟวอลซัน ปิดทำการไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564 และให้เปิดทำการอีกครั้งวันที่ 1 พ.ค. 2564 โดยใช้พนักงานชุดใหม่ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบุคลากรสำนักงานปลัด

กระทรวงเกษตรฯ ขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้าใช้บริการร้านกาแฟวอลซันดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. ที่ผ่านมาแล้ว และสั่งการให้สังเกตอาการและปฏิบัติราชการที่บ้าน (WFH) 14 วัน ส่วนบุคลากรคนใดที่ทราบว่าเดินทางไปร้านกาแฟวอลซันดังกล่าว ในวันที่ 16 เม.ย. 2564 ก่อนที่จะพบว่าพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เฝ้าสังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น อีกทั้งเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชนที่มาติดต่อประสานงาน จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยล่าสุดได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าบริเวณพื้นที่ภายในและรอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสต่างๆ เป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดไปเมื่อวันที่ 16 เม.ย. ที่ผ่านมานอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ข้าราชการ และบุคลากร เข้ามาปฏิบัติราชการที่สำนักงานร้อยละ 20 (WFH ร้อยละ 80) ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 เม.ย. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564 ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป



นายคิลก ภิญโญศรี ประธานกลุ่มแปลงใหญ่อ้อย หมู่ 5 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า กลุ่มแปลงใหญ่อ้อยตำบลหนองคอนไทย เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในหมู่บ้านเดียวกัน เมื่อปี 2560 จำนวนสมาชิก 34 ราย พื้นที่รวมกันประมาณ 1,000 ไร่ ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี ปัจจัยการผลิตจากกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ได้แก่วิชาการไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง จากเดิมที่ต่างคนต่างปลูกโดยใช้ความเคยชินปลูกตามประสบการณ์ที่สั่งสมมา ใสปุ๋ยตามใจฉันทันทีปรับมาเป็นมีการตรวจวิเคราะห์ดิน ใสปุ๋ยตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ใสปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

“เกษตรกรที่นี้ถือว่าเป็นชาวไร่อ้อยมืออาชีพอยู่แล้ว แต่พอมีกลุ่มแปลงใหญ่ก็ทำให้มีจุดศูนย์กลางที่เปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้เทคโนโลยี การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือการประสานงานกับโรงงานน้ำตาลทำได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผมในฐานะประธานกลุ่มแปลงใหญ่ไม่ได้เน้นเรื่องรายได้ที่



เพิ่มขึ้นเป็นหลักแต่มองเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกกลุ่มมากกว่า สิ่ง que เปลี่ยนแปลงไปหลังมีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่คือสมาชิกไม่ได้ปลูกอ้อยแบบเดิม ๆ มีหลักวิชาการมากขึ้น รู้จักบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพื้นที่บางส่วนมาปลูกพืชผัก ขุดบ่อน้ำไว้ใช้ในไร่และเลี้ยงปลาควบคู่กันไป เพราะปลูกอ้อยอย่างเดียวมีรายได้แค่ปีละครั้ง ต้องปลูกพืชอื่นที่สามารถเอาไว้กินเองเหลือก็ขายเป็นรายได้รายวันอีกทางหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มและสมาชิกยึดแนวทางกรทำเกษตรผสมผสานและหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข”

สำหรับอ้อยเป็นที่ชี้ไร่ที่ไม่มีปัญหาด้านราคา มีพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ควบคุม ดังนั้น เกษตรกรรายใดที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า รายได้จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย กลุ่ม



แปลงใหญ่อ้อยหมู่ 5 ตำบลหนองคอนไทย จึงมุ่งเน้นส่งเสริมสมาชิกกลุ่มให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งการปรับพื้นที่เตรียมแปลงรองรับรถตัดอ้อย เพื่อทดแทนการใช้แรงงาน เป็นการแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนและยังลดต้นทุนได้ด้วย เนื่องจากค่าจ้างแรงงานคิดเป็นค่าตัดและค่าขนขึ้นรถรวมแล้วประมาณ 240 บาทต่อตัน ขณะที่รถตัดอ้อยอยู่ที่ 190 บาทต่อตัน การใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยวยังช่วยให้อ้อยสด สะอาด มีใบคลุมดิน จัดการ



อ้อยคอได้รวดเร็ว ที่สำคัญลดการเผาใบ
ซึ่งสร้างปัญหาฝุ่นควันและมลพิษ

อีกทั้งการปลูกอ้อยระยะห่าง
ระหว่างร่องมากขึ้น จากเดิม 1-1.5
เมตร มาเป็น 1.85 เมตร จะช่วยลดการ
ใช้ท่อนพันธุ์ จาก 1.5 ดัน เหลือ 1.2 ดัน
แม้จำนวนร่องปลูกจะลดลงแต่สามารถ
บริหารจัดการแปลงได้สะดวกยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่สำคัญของเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยคือแหล่งน้ำ หากไม่มีแหล่งน้ำใน
แปลงรอดน้ำฝนเสี่ยงมากที่จะไม่ได้ผลผลิต
เท่าที่ควร ทางกลุ่มแปลงใหญ่พยายามที่จะ
ประสานไปยังโรงงานน้ำตาลขอสนับสนุนเจาะ
บ่อน้ำในราคาสินเชื่อต่ำ รวมทั้งขอแหล่งน้ำใน
ไร่นานอกเขตชลประทาน หรือบ่อจืดของกรม
พัฒนาที่ดิน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้มีแหล่งน้ำ
ในแปลง พร้อมกับส่งเสริมให้ทำระบบกักหยด
ซึ่งประหยัดน้ำและให้น้ำได้เร็วกว่าน้ำรด.

พายุฤดูร้อนส่งผลราคาผลไม้ปรับตัวสูง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลเอกภาพไม้ผลภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรี ตราด) ปี 2564 (ข้อมูล ณ 19 เมษายน 2564) พบว่า ไม้ผล 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง มีผลผลิตรวม 900,126 ตัน ลดลงจากปี 2563 ที่มีจำนวน 995,501 ตัน (ลดลง 95,375 ตัน หรือร้อยละ 10) เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หนาวเย็นนาน สลับกับมีฝนตกในช่วงปลายปี 2563 จนถึงต้นปี 2564 ทำให้ออกดอกได้น้อย ไม่เต็มต้น โดยทุเรียน ให้ผลผลิต 575,542 ตัน มังคุด 106,796 ตัน เงาะ 197,708 ตัน และลองกอง 20,080 ตัน ทั้งนี้ ผลผลิตทั้ง 4 ชนิดจะออกมากช่วงเดือน พฤษภาคม 2564 นี้

สำหรับแนวทางการรับมือทุเรียนในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมที่ผ่านมา ลังและพ่อค้าผู้ส่งออกตั้งราคาซื้อขายแบบเหมาสวน ซึ่งมีการจัดแบ่งตามเกรดส่งออกตามมาตรฐาน GAP และ GMP ที่ประเทศจีนกำหนด ราคาอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 130-190 บาท ทั้งนี้ ราคาซื้อขายแบบเหมาสวนล่วงหน้า ทุเรียนเกรด

มาตรฐานส่งออกเกรด AB ลังรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 160 บาท เนื่องจากปีนี้กำลังซื้อจากจีนเพิ่มมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวหลังจากโควิด-19 ซึ่งนับว่าเป็นราคาที่อยู่ในเกณฑ์สูง เกษตรกรพึงพอใจมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ประกอบกับความต้องการบริโภคทุเรียนในประเทศยังมีต่อเนื่อง เห็นได้จากจำนวนลังที่รับซื้อทุเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปีนี้ผลผลิตทุเรียนได้รับความเสียหายเยอะช่วงก่อนเก็บผลผลิต เนื่องจากมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นทำให้ทุเรียนใกล้เก็บเกี่ยวพลัดหล่นจากต้นเสียหายจำนวนมาก จนผลิตไม่พอต่อความต้องการ ส่งผลให้ราคาทุเรียนพุ่งสูงขึ้นและยังคงอยู่ในระดับสูงต่ออีกปี

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับคุณภาพของทุเรียน และไม่ตัดทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพออกจำหน่าย ซึ่งหากมีการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนจะมีบทลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการยึดใบ GAP ของเกษตรกร และใบ GMP ของผู้ประกอบการด้วย.

ส่งกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์-จนท.สธ.-ขอร่วมฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน 'บิกบ้อม'สั่ง'พบชร.'ตั้งศูนย์ประสานงานโควิด

กทม. - เมื่อวันที่ 25 เม.ย.64 น.ส. พัชรินทร์ ชำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชาชน เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชาชน ได้สั่งการให้ตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 เพื่อประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ดูแล ผ่านหัวหน้าภาคทั้ง 10 ภาคของพรรคพลังประชาชน เพื่อให้การดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขครอบคลุมทั่วประเทศ

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่และร่วมมือกันฝ่าระว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยสำหรับการระบาดของไวรัสโควิด-19 นับเป็นปัญหาของสาธารณสุขทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ในขณะนี้ แพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศถือเป็นกลไกสำคัญในการต่อสู้กับโรคดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มีเป้าหมายชัดเจนในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่จะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งการจัดโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

ที่พร้อมให้บริการผู้ติดเชื้อ

โดยล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการทุกเหล่าทัพ ประสานการทำงานกับหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เร่งจัดกำลังพล ยานพาหนะ และบุคลากรทางการแพทย์ ทหาร เข้าไปช่วยเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อตามที่พักอาศัยที่มีแอ่งในฐานข้อมูลผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในระบบ ณ สถานพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัดเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอย่างถูกวิธี ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อ ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวซึ่งจะมีส่วนสำคัญให้ไทยผ่านพ้นอุปสรรคของการแพร่ระบาดโควิด-19 ครั้งนี้ไปได้

“ท้ายสุดขอขอบคุณในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ และขอส่งกำลังใจให้แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ทุ่มเทช่วยเหลือประชาชน และขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลได้ออกมาอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด-19 เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติ การแพร่ระบาดนี้ไปด้วยกัน” พล.อ.ประวิตร กล่าว

ลาวสั่งปลดล็อกนำเข้าซีฟู้ดไทย

ผู้ประกอบการซีฟู้ดเส สปป.ลาว ปลดล็อกให้นำเข้าได้ทั้งสดและแช่แข็งตั้งแต่ 1 พ.ค. เปิดเผชิญหน้าเมื่อวันที่ 24 เม.ย. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกในส่วนของอาหารทะเลสดและแช่แข็งของประเทศไทย ได้สั่งการให้กรมประมงเข้มงวดการรักษามาตรฐานเพิ่มแนวทางการปฏิบัติทั้งมาตรการปฏิบัติตามแนวทางสาธารณสุขแก่ผู้ประกอบการกำหนดข้อปฏิบัติตามแนวทางกรมประมงสำหรับผู้ประกอบการ กระบวนการผลิตในด้านต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบออกหนังสือรับรองในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมาโดยตลอด ประกอบกับในสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา อาหารทะเลไทยยังสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศเช่น อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น จีนอย่างต่อเนื่อง มียอดส่งออกเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 ในช่วงปี 63 เพราะประเทศคู่ค้ามั่นใจในมาตรการทางการไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นเครื่องการันตีได้ว่า “สินค้าประมงไทยปลอดภัยโควิด-19 จนได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าต่างๆทั่วโลก”

ขณะที่นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีที่ สปป.ลาว ประกาศห้ามการนำเข้าอาหารทะเลสดและแช่แข็งชั่วคราวจากประเทศไทยและประเทศที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.63 ว่า จากแนวทางที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯสั่งการให้เข้มข้นทุกมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ล่าสุดวันที่ 22 เม.ย.64 สปป.ลาว ได้ยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าชั่วคราวของอาหารทะเลทั้งสดและแช่แข็งที่มาจกประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว กำหนดให้ต้องนำเข้าอาหารทะเลผ่านด่านสากลมีเอกสารรับรองด้านสุขอนามัยจากประเทศต้นทางและปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.64 ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการปลดล็อกการห้ามนำเข้าอาหารทะเลสดแช่แข็งด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคใน สปป.ลาว สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์เสนอให้จัดกิจกรรม “อาหารทะเลไทยปลอดภัยจากการปนเปื้อนโควิด-19” ร่วมกับผู้นำเข้าอาหารทะเลไทยและผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ใน สปป.ลาว คาดว่าจากการยกเลิกมาตรการดังกล่าว จะส่งผลให้สถิติมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลไทยมายัง สปป.ลาว เพิ่มขึ้น 2-3 เท่า หรือเพิ่มจากปี 63 ที่มีมูลค่า 70.4 ล้านดอลลาร์ ขึ้นเป็น 140-200 ล้านดอลลาร์

ผุดพิมพ์เขียวฮาลาลไทยฉบับแรก

●ก.เกษตรฯวางยุทธศาสตร์สู่ผู้นำโลก

●ชงรอมว.เกษตรฯไฟเขียวขออนุมัติกรม.

ฮาลาลบอร์ดไฟเขียว พิมพ์เขียวฮาลาลไทยฉบับแรก วาง 5
แนวทางขับเคลื่อนดันไทยสู่ผู้นำอาหารฮาลาลโลก รอชง รอมว.
เกษตรฯเห็นชอบ ขออนุมัติจาก ครม.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล (ฮาลาลบอร์ด) กล่าวว่า ปี 2563 ตลาดอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลทั่วโลก มีมูลค่า 1,533,280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 48,004,350 ล้านบาท โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยปีละ 20% คิดเป็นมูลค่าเพิ่มปีละ 560,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 16.8 ล้านล้านบาท ที่ประชุมฮาลาลบอร์ดจึงเห็นชอบร่างวิสัยทัศน์และนโยบายการ

ส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล ซึ่งมี 5 แนวทางในการขับเคลื่อน จัดทำโดยอนุกรรมการจัดทำวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศผู้นำในการผลิต การแปรรูป การส่งออกและการพัฒนาสินค้าเกษตร และอาหารฮาลาลที่ได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากล และเข้าสู่ตลาดโลกด้วยมาตรฐานฮาลาลไทย โดยใช้หลักศาสนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

นายอลงกรณ์กล่าวว่า สำหรับ 5 แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้แก่ 1.เพิ่ม

ศักยภาพหน่วยงานรับรองมาตรฐานฮาลาล 2.สร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าเกษตรและอาหาร ด้วยมาตรฐานฮาลาลไทยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3.เสริมสร้างองค์ความรู้ในการผลิต และการบริหารจัดการ ตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงผู้บริโภค 4.เพิ่มศักยภาพทางตลาด และโลจิสติกส์ 5.ยกระดับความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

"ร่างวิสัยทัศน์ดังกล่าวเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวฮาลาลไทยฉบับแรกที่มีความสมบูรณ์ ประกอบด้วยเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติการ เป็นแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดที่สำคัญ ผ่านการดำเนินกิจกรรม ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในปี 2570 ทั้งนี้ โครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการโดยร่างวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป"

สดง.ท้วงยุติ8โครงการ

● ขอไป1.3หมื่นล้านทำไม่สำเร็จตามแผน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) ได้ส่งหนังสือถึงเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ระบุว่า ตรวจสอบพบว่า 8 โครงการ รวมวงเงินกว่า 18,000 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่มีความเสี่ยงที่อาจทำให้โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ใช้จ่ายเงินกู้ไม่คุ้มค่า

ประกอบด้วย 1.โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 8,550 ล้านบาท 2.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของกรมการพัฒนาชุมชน 4,787 ล้านบาท 3.โครงการพัฒนารัฐกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ของกรมส่งเสริมการเกษตร 169 ล้านบาท 4.โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว หรือเซฟตี้โซน ของกรมการท่องเที่ยว 15 ล้านบาท 5.โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 741 ล้านบาท 6.โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วงเงิน 1,080 ล้านบาท พบว่า อาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมลาออกระหว่างปฏิบัติงาน เพราะได้งานใหม่ หรือได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า โครงการที่ได้เดือนละ 5,000 บาท ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 7.โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครอง 2,701 ล้านบาท 8.โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ สร้างรายได้ชุมชน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วงเงิน 246 ล้านบาท.



กลุ่มแปลงใหญ่อ้อยชัยภูมิ หนุนสมาชิกใช้เทคโนโลยี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกร

นายติลก ภิญโญศรี ประธานกลุ่มแปลงใหญ่อ้อย หมู่ 5 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า กลุ่มแปลงใหญ่อ้อยตำบลหนองคอนไทย เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในหมู่บ้านเดียวกัน เมื่อปี 2560 จำนวนสมาชิก 34 ราย พื้นที่รวมกันประมาณ 1,000 ไร่ ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี ปัจจัยการผลิต จากกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ได้นำความรู้ตามหลักวิชาการไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

"เกษตรกรที่นี้ถือว่าเป็นชาวไร่อ้อยมืออาชีพอยู่แล้ว แต่พอมีกกลุ่มแปลงใหญ่ก็ทำให้มีจุดศูนย์กลางที่เปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้เทคโนโลยี การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือการประสานงานกับโรงงานน้ำตาลทำได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผมในฐานะประธานกลุ่มแปลงใหญ่ไม่ได้เน้นเรื่องรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักแต่มองเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกกลุ่มมากกว่า"

สำหรับอ้อยเป็นพืชไร่ที่ไม่มีปัญหาด้านราคา มี พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ควบคุม ดังนั้น เกษตรกรรายใดที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า รายได้จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย กลุ่มแปลงใหญ่อ้อยหมู่ 5 ตำบลหนองคอนไทย จึงมุ่งเน้นส่งเสริมสมาชิกกลุ่มให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งการปรับพื้นที่เตรียมแปลงรองรับรถตัดอ้อย เพื่อทดแทนการใช้แรงงาน เป็นการแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนและยังลดต้นทุนได้ด้วย เนื่องจากค่าจ้างแรงงานคิดเป็นค่าตัดและค่าขนขึ้นรถรวมแล้วประมาณ 240 บาทต่อตัน ขณะที่รถตัดอ้อยอยู่ที่ 190 บาทต่อตัน การใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยวยังช่วยให้อ้อยสด สะอาด มีใบคลุมดิน จัดการอ้อยต่อได้รวดเร็ว ที่สำคัญการเผาใบซึ่งสร้างปัญหาฝุ่นควันและมลพิษอีกทั้งการปลูกอ้อยระยะห่างระหว่างร่องมากขึ้น"

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่สำคัญของเกษตรกรชาวไร่อ้อยคือแหล่งน้ำ หากไม่มีแหล่งน้ำในแปลงรอแต่น้ำฝนแล้งมากที่จะไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร ทางกลุ่มแปลงใหญ่พยายามที่จะประสานไปยังโรงงานน้ำตาลขอสนับสนุนเจาะบ่อน้ำในราคาลดพิเศษจากรวมทั้งขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือบ่อจิวของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้มีแหล่งน้ำในแปลง พร้อมกับส่งเสริมให้ทำระบบน้ำหยด ซึ่งประหยัดน้ำและให้น้ำได้เร็วกว่าน้ำราด.



เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ไลฟ์สไตล์

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ > ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

'ตู้ปันสุข' กลับมาอีกครั้ง! แจก 5เมล็ดพันธุ์พืชให้ประชาชนปลูกกินอยู่บ้าน ฝ่าโควิดระลอกใหม่

วันที่ 24 เม.ย. 2564 เวลา 13:23 น.



กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปรับรูปแบบการทำงาน ราชการ 'เวิร์ค ฟอรัม โฮม' พร้อมตั้ง 'ตู้ปันสุข' มอบอาหารและของใช้จำเป็น เพิ่ม 5 เมล็ดพันธุ์พืชสวนครัวให้ ประชาชนปลูกกินที่บ้าน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพี่น้องประชาชนทุกคนอยู่ในขณะนี้ ประกอบกับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมี่ประสิทธิภาพสูงสุด

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานใหม่ โดยให้ทุกหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการวางแผนให้บุคลากรปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home) หน่วยงานละไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยให้บันทึกการทำงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ DOAE WORK FROM HOME และให้ปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP) ต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะงานอนุมัติ งานอนุญาต และงานบริการ และได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด คือ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และ T : Thai cha na ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องรายได้และค่าครองชีพ จึงจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ณ บริเวณประตู 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ประตูด้านติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวสาร ขนม อาหารแปรรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปดูแลส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ โดยหวังให้ตู้ปันสุขนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนสู้ภัย COVID-19 ไปด้วยกัน

รวมทั้งยังได้นำ “เมล็ดพันธุ์ปันสุข” ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จากโครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ กะเพรา ถั่วพุ่มวง พริกขี้หนู มาจัดไว้ในตู้ปันสุขด้วย เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถนำไปปลูกเพื่อเป็นพืชอาหาร และนำไปประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือนได้ ซึ่งนอกจากประชาชนจะมีผักสดปลอดสารพิษไว้รับประทานแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกด้วย ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดสนใจ อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันสิ่งดีๆ สู่อสังคมน ก็สมารถนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาใส่เพิ่มเติมในตู้ปันสุขนี้ได้เช่นกัน